

ประจำวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2556

‘นิวัฒน์ธำรง’เซ็นเอ็มโอยูข้าวแลกรถไฟจีน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันนี้ ได้มีการลงนามระหว่างผมกับนายจาง เสี่ยวเจียง รองประธานคณะกรรมการการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติจีน ในการศึกษาร่วมกันในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟ เส้นทาง กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-หนองคาย แลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรอื่นๆ ของไทย โดยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานหลัก 4 ข้อ คือ การชำระเงินเป็นเงินสด 50% และเป็นสินค้าเกษตรอีก 50% มูลค่าตามราคาอ้างอิงตลาดโลก โดยให้องค์กรกลางเป็นผู้ประเมินราคาที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ และต้องดำเนินการไปตามกรอบเวลาที่สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว ไม่ถือเป็นการปิดกั้นผู้ที่สนใจจากประเทศอื่นๆ หากสนใจในการเข้าร่วมลงทุน ยังสามารถเสนอเข้ามายังรัฐบาลไทยได้

ส่วนผลหรือข้อราชการกับนายจาง เสี่ยวเจียง พร้อมด้วยนายลู ตงฝู รมช.คมนาคมจีน และผู้ว่าการการรถไฟจีน และนายหยู เจียนหัว รองผู้แทนการค้าระหว่างประเทศจีน ว่า ไทย-จีนจะมีการซื้อขายข้าวจำนวน 1 ล้านตันภายในระยะเวลา 1 ปีตามที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้

โดยการซื้อขายข้าวดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงเดือน ธ.ค.56-เม.ย.57 จำนวน 5 แสนตัน ระยะที่ 2 ช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค.57 จำนวน 3 แสนตัน และระยะที่ 3 ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.57 จำนวน 2 แสนตัน โดยข้าวที่จะขายให้จีนนั้นเป็นข้าวขาว 5% แต่จีนสามารถที่จะขอเปลี่ยนเป็นข้าวหอมมะลิหรือข้าวหอมปทุมฯ ได้

ส่วนราคาที่จะซื้อขายกันนั้น ทั้งสองฝ่ายจะเจรจาโดยอิงตามราคาข้าวในตลาดโลก ซึ่งจะพยายามให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ส่วนเงินค่าข้าวที่ได้จะส่งคืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทั้งหมด

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

"ข้าวใหม่"ทะลักจุดราคาถูกลงรอบ 3 ปี

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ราคาข้าวในตลาดขณะนี้ลดลงต่ำสุดเทียบกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หรือก่อนที่จะมีโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 2554/2555 โดยราคาที่เทียบกับ 3 ปีก่อนหน้า พบว่าข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% อยู่ที่ 7,500-8,000 บาท/ตัน จาก 8,400-8,500 บาท/ตัน ข้าวขาว 5% (ข้าวสาร) กระสอบ (100 กก.) ละ 1,210-1,230 บาท ลดลงจากกระสอบละ 1,400 บาท โดยเฉลี่ยแล้วข้าวในตลาดราคาลดลง 5-10% ส่วนราคาส่งออกข้าวขาว 5% ลดลงอยู่ที่ตันละ 420-430 เหรียญสหรัฐ/ตัน ต่ำกว่าราคาส่งออกช่วง 3 ปีที่ 460-470 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ สาเหตุที่ราคาข้าวในตลาดลดลงต่ำ เนื่องจากการระบายสต็อกข้าวของรัฐช่วงที่ผ่านมาทำให้มีข้าวในตลาดจำนวนมาก ประกอบกับข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ปี 2556/2557 กำลังทยอยออกมา ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวลดลงตามจิตวิทยาของตลาดด้วย

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เชื่อว่าราคาข้าวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเพื่อพยุงราคาข้าวในตลาดที่เริ่มเปิดรับจำนำมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ปัจจุบันมีข้าวเปลือกเข้าโครงการแล้ว 1.1 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาส่งออกข้าวไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จนขณะนี้มียุทธศาสตร์ใกล้เคียงกับราคาส่งออกข้าวของประเทศเวียดนาม หรือมีส่วนต่างเหลือแค่ 10-20

เหรียญสหรัฐตันเท่านั้น โดยราคาข้าวขาว 5% เวียดนามอยู่ที่ตันละ 400 เหรียญสหรัฐ ส่วนข้าวไทยประมาณตันละ 420-430 เหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ ยังพบว่าคำสั่งซื้อข้าวปัจจุบันมีน้อยผิดปกติ ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากผู้ซื้อต้องการรอดูสถานการณ์ราคาข้าวไทยที่คาดว่าจะลดต่ำลงอีก เนื่องจากรัฐบาลไทยมีสต็อกจำนวนมากหลายล้านตัน และยังมีข้าวที่จะเข้าสู่โครงการรับจำนำรอบใหม่อีก ทำให้ตลาดเชื่อว่าไทยจะเร่งระบายข้าวในสต็อกออกมา

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ข้าวไทยราคาคิ่งสุตรอบ 3 ปี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ราคาข้าวไทยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ในวันนี้ดังกล่าวนี้โดยเป็นผลมาจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยว และการที่ผู้ซื้อยังคงรอดูท่าทีเนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาจะตกต่ำลงไปมากกว่านี้ จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่เป็นผู้ค้าข้าวหลายราย

ราคาข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ดังกล่าวอยู่ที่ 430 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (ราว 13,362 บาท) ถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา ซึ่งราคาตอนนั้นอยู่ที่ 432 ดอลลาร์ต่อตัน

แหล่งข่าวที่เป็นผู้ค้าข้าวในกรุงเทพฯเปิดเผยว่า "มีคำสั่งซื้อน้อยมาก และมีการซื้อเพียงแค่อัตเล็กน้อยเท่านั้น ผู้ซื้อรายใหญ่ยังคงรอเวลาที่ราคาจะลดต่ำกว่านี้เนื่องจากพวกเขารู้ว่าถึงเวลาฤดูการเก็บเกี่ยวที่จะมีผลผลิตออกมาจำนวนมาก"

ข่าวระบุว่าฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลักประจำปี 2556/57 เริ่มต้นแล้วและคาดว่าจะมีปริมาณข้าวเปลือก 28.4 ล้านตันหลังไหลเข้าสู่ตลาด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอุปทานของตลาดจะพุ่งสูงสุดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน

ผู้ค้าระบุว่า มีเพียงผู้ซื้อเป็นประจำจากตะวันออกกลางเท่านั้นที่ซื้อข้าวขาวราว 500 ตันพร้อมขนส่งทันที และด้วยสาเหตุนี้ทำให้ภาพรวมการส่งออกของไทย ที่ปัจจุบันเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 ของโลก ยังคงมีดมน

ข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุว่า ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน ไทยส่งออกข้าวได้ 4.64 ล้านตัน ลดลง 1.8 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สมาคมยังคงคาดการณ์การส่งออกข้าวในปี 2556 ในระดับเดิมที่ 6.5 ล้านตัน ลดลงจาก 6.9 ล้านตันที่ส่งออกได้เมื่อปี 2555 เล็กน้อย

ขณะที่ผู้ค้าข้าวในเวียดนามเปิดเผยว่า ราคาข้าวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 14 สัปดาห์ลงเล็กน้อยจากการที่การขนส่งข้าวไปยังจีนเริ่มชะลอตัว และผู้ซื้อส่วนหนึ่ง เริ่มที่จะหันไปหาข้าวของปากีสถานที่มีราคาถูกกว่า โดยราคาของข้าวขาวหัก 5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 393-395 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นราคาสินค้าส่งมอบที่ทำเรือ ลดลงจาก 400-408 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ราคาของข้าวขาวหัก 25 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 365-370 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลงจาก 373-375 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ผู้ค้าข้าวในกรุงเทพฯเปิดเผยว่า ผู้ซื้อบางส่วนหันไปซื้อข้าวจากปากีสถานและอินเดียเนื่องจากมีราคาที่แข่งขันได้มากกว่า โดยราคาข้าวขาวหัก 5 เปอร์เซ็นต์ของปากีสถานในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 385 ดอลลาร์ต่อตัน ต่ำกว่าราคาข้าวเกรดเดียวกันของเวียดนาม ขณะที่ราคาข้าวเกรดเดียวกันของอินเดียอยู่ที่ 410-420 ดอลลาร์ต่อตัน

ที่มา มติชน

อคส.ดีเดย์ 3 ธ.ค.วางจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่สุวรรณภูมิ บรรจุกล่อง 500 กรัม ราคา 150 บ.

นางชลิตา ดินอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยถึงโครงการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) เพื่อประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า เบื้องต้นทางทอท.โดยกำหนดพื้นที่จำหน่ายรวม 3 จุด ได้แก่ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน 1 จุด ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งตะวันออก และตะวันตก ฝั่งละ 1 จุด ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท คิงพาวเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายข้าวล็อตแรกในวันที่ 3 ธ.ค. นี้ ประมาณ 2,000-3,000

กล่องบรรจุกล่องละ 500 กรัม (ครึ่งกิโลกรัม) ราคา 150 บาทต่อกล่อง และหากได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าก็จะเพิ่มการผลิตเพื่อนำไปวางจำหน่ายมากขึ้นโดย อคส.เป็นผู้ดำเนินการสรรหาข้าว ผู้ผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์รวมทั้งควบคุมคุณภาพข้าวที่จะนำมาจำหน่ายทั้งหมด ซึ่งจะเป็นข้าวที่ใหม่ และหอม บรรจุในกล่องที่สวยงาม ทั้งนี้มั่นใจว่าช่องทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวต่างชาติมากขึ้น

ทั้งนี้ในปีหน้าอคส.จะขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสถานที่ราชการมากขึ้น โดยขณะนี้ อคส.ผลิตข้าวถุงเพื่อนำไปวางจำหน่ายประมาณ 4-5 หมื่นถุงต่อครั้งตามความต้องการของตลาด และหากมีการขยายช่องทางการจำหน่ายก็คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 ถุงต่อครั้ง เนื่องจากราคาข้าวถุงของอคส.มีราคาถูกคือถุงละ 1 กก.ราคา 39 บาท ถุง 5 กก. ราคา 180 บาท ทั้งนี้ในอนาคตหากต้นทุนในการผลิตข้าวถุงเพิ่มขึ้น อคส.ก็มีแผนจะปรับขึ้นราคาข้าวถุงเช่นกันแต่ราคาก็จะไม่แพงกว่าราคาตลาดแน่นอน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค

“ผลิตลือตต่อไปก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาตามต้นทุนราคาข้าวและการผลิต ซึ่งหากเพิ่มขึ้นก็อาจปรับราคาจำหน่ายให้สูงขึ้นแต่ก็ได้ไม่มากนัก แต่หากต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นก็จะมีไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่าย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ข้าวของอคส.เป็นข้าวที่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค แม้ว่าการทำตลาดจะมีข้อจำกัดเพราะเป็นหน่วยงานรัฐหากขยายธุรกิจหรือจำหน่าย ในราคาที่ต่ำเกินไปก็อาจผิดกฎหมายเนื่องจากไปแข่งขันการทำธุรกิจกับเอกชน”

สำหรับการทำตลาดในต่างประเทศนั้น ขณะนี้มีเพียงตลาดหลักคือจีนโดยเฉพาะที่เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ซึ่งมีคำสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะมีร้านอาหารไทยคือร้าน เจียปายหวาง ที่มี 18 สาขาใช้ข้าวไทยบริการลูกค้า รวมทั้งทางร้านได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยอีกด้วย แต่ยอมรับว่าการส่งออกข้าวไทยไปยังจีนยังมีอุปสรรคเพราะมีข้อจำกัดเรื่องโควตาการนำเข้า และกฎระเบียบต่างๆของแต่ละมณฑลที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามอคส.ก็อยู่ระหว่างการติดต่อผู้นำเข้ารายใหญ่เพื่อขยายตลาดข้าวถุงของ อคส.ไปยังมณฑลอื่นๆของจีน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

วราเทพ เดริยมเสนอกชช.เยียวยาเกษตรกรที่มีผลผลิตข้าวมากกว่าค่าเฉลี่ย

นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิตว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของเกษตรกรในการขอเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปี ปี 2556/57 เนื่องจากมีเกษตรกรในหลายจังหวัดได้แจ้งว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ที่ใช้อ้างอิง ในหลายพื้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าที่เกษตรกรเพาะปลูกได้จริง ทำให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าค่าเฉลี่ยที่กำหนดไม่สามารถนำข้าวเปลือกส่วนที่เกินกว่าค่าเฉลี่ยมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกได้ เช่น บางพื้นที่กำหนดค่าเฉลี่ยผลผลิตไว้ที่ 600 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้จริง 800 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งจะรับจำนำข้าวเปลือกได้ไม่หมด ทำให้เกษตรกรต้องนำข้าวที่เหลือไปขายนอกโครงการรับจำนำข้าวเปลือกซึ่งได้ราคาต่ำกว่า

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีการหารือในที่ประชุมโดยเห็นสมควรให้พิจารณาทบทวนค่าเฉลี่ยผลผลิตใหม่ แต่เนื่องจากต้องมีการเก็บตัวอย่างและข้อมูลเป็นรายแปลงและใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงไม่สามารถคิดค่าเฉลี่ยผลผลิตได้ทันในปีฤดูกาลผลิตข้าวนาปี 2556/57นี้ โดยได้เสนอให้คิดค่าเฉลี่ยผลผลิตใหม่ในฤดูถัดไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต จะได้เสนอแนวทางให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาชดเชยให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวได้ผลผลิตมากกว่าค่าผลผลิตเฉลี่ยที่กำหนดซึ่งไม่สามารถนำข้าวมาจำหน่ายได้ได้รับการชดเชยในลักษณะเช่นเดียวกับที่ได้ช่วยเหลือเยียวยาให้เกษตรกรที่รับจำนำข้าวเปลือกไม่ทันในวันที่ 15 กันยายน

2556 โดยชดเชยประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อตัน ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยผลผลิตส่วนเกินจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำหน่าย ซึ่งปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำหน่ายในฤดูกาลนี้จำนวน 11 ล้านตัน คาดว่าผลผลิตส่วนเกินจะอยู่ที่ 1.2-1.5 ล้านตัน ใช้วงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยมีมติที่ประชุมดังกล่าวจะนำเสนอต่อ กชช. เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับค่าเฉลี่ยผลผลิตของพันธุ์ข้าวในรายจังหวัดมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ปี 2556/57 ที่ความชื้น 15% แยกเป็นกลุ่มพันธุ์ข้าวเป็นดังนี้ ข้าวหอมมะลิ มีค่าเฉลี่ยในเขตชลประทาน 423 กิโลกรัมต่อไร่ นอกเขตชลประทาน 369 กิโลกรัมต่อไร่, ข้าวเจ้าหอมจังหวัด ในเขตชลประทาน 574 กิโลกรัมต่อไร่ นอกเขตชลประทาน 463 กิโลกรัมต่อไร่, ข้าวเจ้าปทุมธานี 1 ในเขตชลประทาน 768 กิโลกรัมต่อไร่ นอกเขตชลประทาน 627 กิโลกรัมต่อไร่, ส่วนข้าวเจ้าอื่นๆ ในเขตชลประทาน 632 กิโลกรัมต่อไร่ นอกเขตชลประทาน 514 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนข้าวเหนียว ในเขตชลประทาน 501 กิโลกรัมต่อไร่ นอกเขตชลประทาน 384 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รวมทั้งประเทศที่ความชื้น 15% ในเขตชลประทานอยู่ที่ 595 กิโลกรัมต่อไร่ นอกเขตชลประทาน 410 กิโลกรัมต่อไร่

ส่วนความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2556/57 ณ วันที่ 3 พ.ย.56 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 2,814,864 ราย เกษตรกรผ่านการประชาคม 2,355,402 ราย คิดเป็นร้อยละ 83 ของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียน และได้ออกไปรับรองให้เกษตรกรแล้ว 2,002,285 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของการทำการประชาคม

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

หวั่นมือบกระทบจำหน่ายข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า สมาคมชาวนาไทย เตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เตรียมความพร้อมและเร่งรัดเปิดจุดรับจำหน่ายให้มากขึ้น เพราะการประท้วงคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อาจยืดเยื้อและกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล และอาจกระทบต่อเนื่องถึงโครงการรับจำนำข้าวได้ ชาวนาบางส่วนจึงเร่งเก็บเกี่ยว และนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการรับจำนำ หากรัฐบาลไม่เตรียมพร้อมอาจเกิดความวุ่นวายได้

นายบรรยง พงราช รองโฆษกพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองเพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมขณะนี้ว่า เชื่อว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง จนกระทบต่อการส่งออกสินค้า และการขาดแคลนสินค้าในประเทศ แต่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ติดตามสถานการณ์การส่งออกและประสานทูตพาณิชย์ให้ชี้แจงทำความเข้าใจว่าการชุมนุมประท้วงครั้งนี้จะไม่เหตุการณ์รุนแรงในไทยจนกระทบต่อการผลิตและส่งออก สินค้า รวมถึงไม่น่าจะกระทบต่อยอดส่งออกในไตรมาสถัดท้ายของปีนี้ เพราะลูกค้าต่างประเทศได้สั่งซื้อสินค้าจากไทยมาตั้งแต่ 2-3 เดือนก่อนแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากหอกการค้าต่างประเทศแสดงความกังวลมา ก็จะเชิญมารับฟังการชี้แจงถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่สำคัญ เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงเช่นนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง และไม่มีผลกระทบต่อต่างชาติและการส่งออก จึงไม่อยากให้วิตกกังวลเกินไป

นายบรรยง ยังกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 4 ภาค ว่า จะเสนอมาตรการค่าบริหารจัดการความเสี่ยงตลาด หรือการชดเชยโครงสร้างราคามันสำปะหลังให้กับเกษตรกรแทนการรับจำนำ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเร็วที่สุดสัปดาห์หน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองราคาให้กับเกษตรกร รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับรัฐบาล ซึ่งวิธีดังกล่าวจะทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองและมีโอกาสเลือกที่จะขายสินค้าให้กับใคร โดยกระทรวงพาณิชย์ต้องการให้ราคาเป้าหมายการซื้อขายหัวมันสดในตลาดขึ้นไปต่อกิโลกรัม (กก.) ละ 2.60 บาท จากต้นทุนที่ กก.ละ 2.40 บาท

ด้านนายชन्द्र์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวว่า อคส.พร้อมเปิดจุดรับจำหน่ายข้าวได้ทันที โดยล่าสุดได้อนุมัติให้โรงสีเข้าร่วมโครงการแล้ว 617 แห่ง จากที่สมัครมา 639 แห่ง ใน 50 จังหวัด ซึ่งในเดือนแรกของโครงการ หรือเดือน ต.ค.56 มีข้าวเข้าสู่โครงการแล้ว 1.3 ล้านตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. มีกลุ่มข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และประชาชนบริเวณใกล้เคียงกระทรวงพาณิชย์ ประมาณ 80 คน ได้มาร่วมตัวกันที่หน้าบริเวณกระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ เพื่อชูป้ายคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และเป่านกหวีด ก่อนทยอยกลับบ้านในเวลาต่อมา

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

เปิดตัวแล้วชุดตรวจสอบสารรมควันข้าวครั้งแรกของไทย

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการผลิตข้าวสารถุง โรงสีข้าวทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร เรื่องสารพิษตกค้างในข้าวและวิธีการรมควันข้าวสารที่ถูกต้อง ปลอดภัย ยกมาตรฐานข้าวสารไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก สร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทุกคน และส่งเสริมการส่งออกข้าวสารไทยสามารถแข่งขันตลาดโลกได้ พร้อมทั้งมอบชุดทดสอบสารรมควันชนิดฟอสฟิน ให้ผู้ประกอบการจำนวน 100 ชุด

หลังจากมีปัญหาคาตรวจพบสารที่ไ้รมควันเพื่อป้องกันมอดและแมลง ตกค้างในข้าวสารตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของข้าวสารไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคชาวไทย และสร้างการยอมรับระดับโลก โดยมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีกรรมวิธีผลิตที่ถูกต้องและได้ มาตรฐาน ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายคือประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 361 พ.ศ.2556 เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

การอบรมในวันนี้ จะเป็นการทบทวนถ่ายทอดเทคนิควิธีการใช้สารรมควันข้าวสารที่สำคัญ 2 ชนิด คือ เมทิลโบรไมด์ และไฮโดรเจนฟอสไฟด์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ไม่มีปัญหาตกค้างเกินระดับที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาตั้งแต่จุดผลิต และให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยในท้องตลาด เน้นการตรวจเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิต หากพบจะแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุง หากตรวจ 3 ครั้งและไม่มีปรับปรุงแก้ไข จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ และให้ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบด้วย

“ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบาย สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here) เพื่อให้ความรู้ ความตระหนักแก่ประชาชนทุกคนทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค ให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพทุกเรื่อง ซึ่งจะสามารถลดปัญหาการเจ็บป่วย และสร้างสุขภาพดีแก่ประชาชนได้” นพ.ประดิษฐ กล่าว

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตข้าวสารให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และมีเครื่องมือทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้นหลังจากผลิตก่อนที่จะส่งออกท้องตลาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดน้ำยาทดสอบหาสารไฮโดรเจนฟอสไฟด์หรือสารฟอสฟิน ที่นิยมใช้รมควันป้องกันมอดหรือแมลงในข้าวสารที่ใช้อยู่ โดยสารนี้มียอดการนำเข้าในปี 2555 สูงกว่าสารเมทิลโบรไมด์ถึง 3 เท่าตัว เพื่อใช้เป็นชุดตรวจในภาคสนามอย่างง่ายชุดแรกของประเทศ และรู้ผลเร็วเพียง 20 นาที ให้ผลแม่นยำใกล้เคียงกับผลตรวจในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ตรวจสอบสารฟอสฟินได้ด้วยตัวเองก่อน ซึ่งจะช่วยให้ในการพัฒนาระบบการผลิตและป้องกันสารรมควันตกค้างเกินค่า มาตรฐานปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ

ยิ่งขึ้น รวมทั้งพ่อค้าข้าวสารก็สามารถนำชุดทดสอบนี้ไปใช้ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย ข้าวสารก่อนซื้อจากผู้ผลิต เป็นการร่วมกันคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาครัฐได้เช่นกัน โดยใช้เวลาพัฒนา 2-3 เดือน ชุดทดสอบดังกล่าวประกอบด้วยขวดแก้วทรงลูกชมพู่ หลอดตรวจขนาด 20 ซีซี. แถบกระดาษและน้ำยาทดสอบสารฟอสฟีนซึ่งกำหนดค่าไว้ที่ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ขั้นตอนการใช้ไม่ยุ่งยาก โดยนำข้าวสาร 25 กรัมบรรจุลงในขวดแก้วหยดน้ำยาที่เตรียมไว้จำนวน 20 ซีซี.ลงไป ข้าว และใส่เม็ดสังกะสีลงไป 2 เม็ด เพื่อใช้เร่งให้เกิดปฏิกิริยา จากนั้นให้เตรียมแถบกระดาษกรองพิเศษ และจุ่มน้ำยาทดสอบสารฟอสฟีน แล้วนำมาวางที่ปากขวด เพื่อตรวจไอระเหยจากข้าวในขวด ทิ้งไว้ 20 นาที หากปลายกระดาษกรองเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลเข้ม แสดงว่ามีสารรมควันตกค้างใช้บ่งบอกความปลอดภัยในขั้นต้นได้อย่างดีและรู้เร็ว ส่วนจะรู้ละเอียดว่าตกค้างเท่าไรต้องนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการใหญ่ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 1,100 บาท ซึ่งชุดทดสอบ 1 ชุด จะสามารถใช้ตรวจได้ 5 ครั้ง

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับ อย.เฝ้าระวังความปลอดภัยข้าวสาร โดยสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวสาร ทั้งข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวซ้อมมือ บรรจุขายในถุงสำเร็จและบรรจุกระสอบแบ่งขาย ที่วางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านปลีกในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลตรวจอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งละ 25-30 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่ายังมีการตกค้างของสารรมควันคือสารฟอสฟีน เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดอยู่บ้าง โดยตรวจพบ 6 รายการใน 103 รายการ ซึ่งระดับที่พบยังห่างไกลกับการเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมาก มั่นใจว่าหลังจากผู้ประกอบการผ่านอบรมไปแล้ว ปัญหาเหล่านี้จะลดลงอีก

[ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ต.ค 2556 มีจำนวน 537,066 ตัน มูลค่า 233.824 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 31 ต.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 5.733 ล้านตัน มูลค่า 2.466 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 11.6% และมูลค่าลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 6.484 ล้านตัน มูลค่า 2.877 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

สมาคมอาหาร ระบุว่า ราคาข้าวส่งออกในเดือนต.ค. ปรับลดลงมาเฉลี่ยอยู่ที่ 435.37 เหรียญสหรัฐฯต่อตันจากระดับ 437.63 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา

ตลาดส่งออกที่สำคัญในปีนี้เป็นตลาดแอฟริกา โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศในแถบแอฟริกาได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามกว่า 4.79 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 2.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และทำให้แอฟริกากลายเป็นผู้นำเข้าข้าวจากเวียดนามรายใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ตามด้วยภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ เวียดนามได้ลดเป้าการส่งออกข้าวในปี 2556 ลงมาสู่ระดับ 7-7.2 ล้านตัน จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ที่ 7.5 ล้านตัน ขณะเดียวกันสมาคมอาหารได้ระบุว่า กลุ่มผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามประสบความสำเร็จหลายประการในการส่งออกข้าวไปยังตลาดกลุ่มเดิม ดังนั้น สมาคมฯจึงพิจารณาวิธีแก้ปัญหาโดยส่งเสริมการส่งออกข้าวไปยังตลาดใหม่ๆเช่น แอฟริกา และเม็กซิโก

อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าล่าสุดสมาคมอาหารเวียดนามได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวอีกครั้งโดยปรับลงมาอยู่ที่ 6.7 ล้านตัน ซึ่งลดลง 11% จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีที่ 7.5 ล้านตัน และ ลดลง4% จากการปรับลดเป้าหมายในครั้งก่อนที่ 7.2 ล้านตัน เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาขายข้าวกับประเทศจีนมากขึ้น และราคาข้าวของไทยปรับลดลงมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับข้าวเวียดนาม ขณะที่ผู้ส่งออกได้หันมาให้ความสนใจตลาดภายในประเทศแทนเพราะราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

ในปีที่ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 7.2 ล้านตัน แต่ได้มีการยกเลิกสัญญาไปแล้วประมาณ 1 ล้านตัน ส่วนการส่งออกข้าวตามแนวชายแดนนั้นคาดว่าจะในปีนี้มีประมาณ 1.5 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

รายงานของทางการกัมพูชาระบุว่า น้ำท่วมฉับพลันจากแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นในปีนี้ทำให้หน้าข้าวเสียหายประมาณ 2.3 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่เสียหายอย่างสิ้นเชิงประมาณ 7 แสนไร่ หรือ 4.4% ของนาข้าวทั้งประเทศในปีนี้มีประมาณ 16 ล้านไร่ แต่กระทรวงเกษตรยังคงคาดว่าผลผลิตข้าวจะยังคงได้ผลดีโดยกระทรวงฯกำลังประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเรื่องปลูกข้าวใหม่ในพื้นที่ที่เสียหายจากน้ำท่วม

ทั้งนี้ USDA พยากรณ์ว่า ในปีการผลิต 2013/14 จะมีผลผลิตประมาณ 4.9 ล้านตัน จากพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 18 ล้านไร่

ที่มา Oryza.com

พม่า

มีรายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรก (เม.ย.-ต.ค.) ของปีงบประมาณปัจจุบัน พม่าส่งออกข้าวแล้วประมาณ 450,000 ตัน ลดลงประมาณ 38% จากจำนวน 730,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2012/13 (เม.ย.-มี.ค.) พม่าส่งออกข้าวประมาณ 2.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 40% จากจำนวน 1.5 ล้านตัน ในปีก่อนหน้าโดยในปีงบประมาณปัจจุบัน (2013/14) พม่าตั้งเป้าส่งออกข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน แต่วงการค้าคาดว่าอาจจะเป็นการยากที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายนั้น เพราะในปีนี้มีพม่าเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าว ประกอบกับราคาข้าวในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นด้วย

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Central Statistics Agency; BPS) คาดการณ์ว่า ในปีนี้ผลผลิตข้าวเปลือกจะมีจำนวน 70.87 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2% จากจำนวน 69.3 ล้านตัน ที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้ แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 72.1 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับที่จะทำให้อินโดนีเซียสามารถพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศของตนเองได้

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะระงับการนำเข้าข้าวในปีนี้ และตั้งเป้าเพิ่มสต็อกข้าวสำรองเป็น 3 ล้านตันในปีหน้า โดยในสิ้นปีนี้คาดว่า สต็อกข้าวของ Bulog จะมีปริมาณ 1.87 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

เว็บไซต์ agriwatch.com รายงานว่า ในปีปฏิทินปัจจุบันของอินเดีย (Marketing Year) ซึ่งนับจากเดือน ต.ค. ปีที่ผ่านมาจนถึงเดือน ก.ย. อินเดียมีการส่งออกข้าวเป็นจำนวนรวม 10.9 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิจำนวน 3.806 ล้านตัน และ ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 7.094 ล้านตัน โดยตลาดหลักของอินเดียในปีนี้เป็นคือ ตลาดแอฟริกา เอเชียตะวันตก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการส่งออกข้าวในปีปฏิทินนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 10.239 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิจำนวน 3.453 ล้านตัน และ ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 6.786 ล้านตัน)

ที่มา agriwatch.com

ปากีสถาน

ทางการปากีสถานกำลังวางแผนที่จะลงนามข้อตกลงเรื่องการทำ swap อัตราแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลอิหร่าน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าของสองประเทศ ซึ่งผู้ส่งออกคาดว่าจะทำให้การส่งออกข้าวไปยังประเทศอิหร่านเพิ่มมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ ผู้ส่งออกประสบปัญหาจากการที่ธนาคารของปากีสถานระงับการเปิด L/C กับประเทศอิหร่าน ซึ่งทำให้ปากีสถานสูญเสียตลาดข้าวในอิหร่านให้แก่อินเดียในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สมาคมผู้ส่งออกปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) รายงานว่าในปีงบประมาณ 2012/13 (ก.ค.-มิ.ย.) อิหร่านนำเข้าข้าวบาสมาดิจากปากีสถานจำนวน 43,045 ตัน ลดลงถึง 70% เมื่อเทียบกับจำนวน 139,739 ตันที่มีการนำเข้าในปีงบประมาณ 2011/12

แหล่งข่าววงการค้า รายงานว่า ในช่วงเดือน มี.ค.-ต.ค. ของปีนี้ อิหร่านนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1.268 ล้านตัน โดยข้าวส่วนใหญ่ที่นำเข้าจะเป็นข้าวหอมในกลุ่มข้าวบาสมาดิ และส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินเดีย

ที่มา agriwatch.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Agro-Fisheries & Food Trade Corp.; AT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว (MMA) โดยตกลงซื้อข้าวเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 6,700 ตัน ในราคา 439.99 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากที่มีการเปิดประมูลเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยกำหนดส่งมอบภายในเดือน ม.ค.ศกหน้า

กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2013/14 (พ.ค.-เม.ย.) เกาหลีใต้จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปีที่ผ่านมา แม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะลดลงประมาณ 2% เหลือประมาณ 5.2 ล้านไร่ก็ตาม แต่เนื่องจากผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น 8% เป็น 816 ก.ก.ต่อไร่ จึงทำให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้น

ทางการนำเข้าข้าวนั้น ในปี 2013/14 รัฐบาลมีแผนที่จะนำเข้าข้าวจำนวน 370,000 ตัน หรือคิดเป็นประมาณ 9% ของปริมาณผลผลิตในปี 2013/14 นอกจากนี้ก็จะมีการซื้อข้าวอีกประมาณ 30,000-50,000 ตัน สำหรับสำรองในโครงการสำรองอาหาร APTERR (ASEAN plus Three Emergency Rice Reserve) นอกจากนี้รัฐบาลก็จะดำเนินโครงการรับซื้อข้าวภายในประเทศภายใต้โครงการของรัฐบาล (rice under loan programs) จำนวน 1.6 ล้านตันด้วย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ

สำหรับการบริโภคข้าวนั้น USDA รายงานว่าอัตราการบริโภคข้าวของประชากรยังคงมีแนวโน้มลดลงโดยในปี 2013/14 คาดว่ามีจำนวน 67.2 ก.ก.ต่อคนต่อปี ลดลงประมาณ 2% จากปีก่อน

ที่มา Oryza.com

อียิปต์

กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวของอียิปต์ในปี 2013/14 จะมีประมาณ 4.85 ล้านตัน ขณะที่การบริโภคมีประมาณ 4 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 850,000 ตัน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมอียิปต์ (Minister of Industry and Foreign Trade) ระบุว่ารัฐบาลจะยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวและจะมีการส่งออกประมาณ 100,000 ตัน ในช่วงระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 2556-15 ม.ค. 2557 โดยคาดว่ารัฐบาลจะมีการประกาศเปิดประมาณจัดสรรโควตาส่งออกข้าวในเร็วๆ นี้

ที่มา Oryza.com